



พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้การต้อนรับ ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น แชมป์โลกซูเปอร์ฟลายเวทของสภามวยโลก (WBC) พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคำนับ เพื่อแสดงความขอบคุณที่กองทัพอากาศได้ให้การสนับสนุน ศรีสะเกษ ส.รุ่งนิยม หรือ ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น มาตั้งแต่ยังไม่มีชื่อเสียงจนเป็นแชมป์โลกในปัจจุบัน ในโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้มอบเหรียญรูปรักษาลที่ ๙ ทรงงานเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น และคณะ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศ



อ่านข่าวประจำวัน ทอ. ย้อนหลังได้ที่.....

“กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน”

ติดตามข่าวประจำวัน ทอ. หรืออ่านย้อนหลังได้ที่ www.rtaf.mi.th/th/Pages/DailyNews.aspx

พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ปี ๒๕๖๑

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอกหญิง กรณ์นัท รุ่งสว่าง นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของ กองทัพอากาศ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ นักเรียนทหาร ทหารกองประจำการ และ ครอบครัวทหารอากาศ ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน



นาวาอากาศเอก พิเศษศักดิ์ บุญรัตน์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และครอบครัวชาว ฐานบินกำแพงแสน ร่วมพิธีเวียนเทียน ณ วิหารพระพุทธศรีนภากาศธรรม โรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม



นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ ครอบครัวกองบิน ๑ ร่วมพิธีเวียนเทียน ณ วิหารพระพุทธที่ปังกร กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา

นาวาอากาศเอก ประภาส เอี่ยมโมฬี ผู้บังคับการกองบิน ๒ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และครอบครัวฐานบินโคกกะเทียม ร่วมพิธีเวียนเทียน ณ พุทธสถานวิหารพระพุทธฐูปะเต็มี่ยมมงคล กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี



นาวาอากาศเอก นิรุติ รัตนจรรยา รองผู้บังคับการกองบิน ๔ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และครอบครัวกองบิน ๔ ร่วมพิธีเวียนเทียน ณ บริเวณวิหาร พระพุทธจตุรภาคยานประธาน(หลวงพ่เพชร)กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์

นาวาอากาศเอก อนิรุทธิ์ รัฐพร ผู้บังคับการ กองบิน ๕ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และ ครอบครัวกองบิน ๕ ร่วมพิธีเวียนเทียน ณ พุทธสถานกองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



นาวาอากาศเอก พุทธิพงศ์ ผลชีวิน รองผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และครอบครัวกองบิน ๗ ร่วมพิธีเวียนเทียน ณ พุทธสถาน กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นาวาอากาศเอก สุนทร ผ่องอำไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ พร้อมข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และครอบครัวกองบิน ๔๑ ร่วมพิธีเวียนเทียน ณ พุทธสถานวัดสังเวช กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่



นาวาอากาศเอก วรพจน์ เขียวสมบุญ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ร่วมพิธีเวียนเทียน ณ วิหารหลวงพ่อยู่เย็นเป็นสุข กองบิน ๕๖ จังหวัดสงขลา

พิธีปิดการแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุฐานบินกำแพงแสน ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งถ้วยรางวัลเกียรติยศ ผู้บัญชาการทหารอากาศ



พลอากาศตรี สุวรรณ ขำทอง ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุฐานบินกำแพงแสน ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งถ้วยรางวัลเกียรติยศของ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สนามเครื่องบินเล็ก ฐานบินกำแพงแสน โรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม

พิธีเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู่ภัยแล้ง ประจำปี ๒๕๖๑



พลอากาศตรี ชลฤทธิพร คำหอม รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ กองทัพอากาศ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ เข้าร่วมพิธีเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู่ภัยแล้ง ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สนามบินนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

พิธีมอบโล่เกียรติยศและใบประกาศเกียรติคุณ แก่หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศที่ได้รับรางวัล ตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปี ๒๕๖๐



พลอากาศตรี ธาดา เคี่ยมทองคำ เจ้ากรมการเงินทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับหน่วยงานที่ได้รับการประเมินระดับดีเลิศ ระดับดีเด่น และระดับดี ตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพอากาศ ๑

พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรเครื่องวัดประกอบการบิน รุ่นที่ ๗



นาวาอากาศเอก พรเดชน์ คงปั้น ผู้บังคับการกองบิน ๖ เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรเครื่องวัดประกอบการบิน รุ่นที่ ๗ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องโถงฝูงบิน ๖๐๒ รักษาพระองค์ กองบิน ๖ ดอนเมือง

**พิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
“พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องใน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๖๑**



นาวาอากาศเอก สรยุทธ จันทร์ราชา รองผู้บังคับการกองบิน ๒ ผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๒ ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ พิธีถวายเครื่องราชสักการะ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

นาวาอากาศเอก วิระ เสาวดี ผู้แทน ผู้บังคับการกองบิน ๗ นำข้าราชการร่วมวางพานพุ่มถวายพระราชสักการะ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี



นาวาอากาศตรี วิทวัส กฤตพุท เป็นผู้แทน ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ พร้อมด้วยข้าราชการกองบิน ๔๑ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๙ จังหวัดเชียงใหม่

นาวาอากาศเอก ถาวร พันธุ์เรือง เป็นผู้แทน ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๒ จังหวัดสงขลา



ขอเชิญชวนเที่ยวชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”

ขอเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและครอบครัวกองทัพอากาศ แต่งชุดไทยย้อนยุคเที่ยวชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ระหว่างวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๐๓๐ - ๒๑๐๐ ยกเว้นวันศุกร์และ วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา ๑๐๓๐ - ๒๒๐๐ ไม่เสียค่าบัตรผ่านประตู โดยมีรถยนต์โดยสารปรับอากาศ รับ-ส่ง ทุกวัน วันละ ๑ เที่ยว สามารถขึ้นรถได้ที่ หอประชุมกองทัพอากาศ อาคารทองใหญ่ (จำนวน ๒ คัน) และที่สโมสรทุ่งสีกัน (หลังคาแดง) (จำนวน ๑ คัน) โดยรถจะออกเวลา ๑๖๓๐ และจะรับกลับ ในเวลา ๒๐๓๐ (วันธรรมดา) และ ๒๑๓๐ (วันศุกร์ และวันเสาร์) สำรองที่นั่งได้ที่ จำอากาศโทหญิง สุวรรณ จันทร์หา โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๖๘๕๕ ภายในงานจะมีกิจกรรมการแสดงอบอวลไปด้วยบรรยากาศย้อนยุค ให้ชมอย่างมากมาย อาทิเช่น การแสดงดนตรี และการแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้านของทั่วทุกภูมิภาคของไทย เรียนรู้วิถีชีวิตของคนไทยในอดีต, บริการสตูดิโอถ่ายภาพย้อนยุค ร่วมกับศิลปินดารานักร้อง และร่วมจับสลากจากต้นกัลปพฤกษ์ ตลอดจนเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าต่าง ๆ ที่มาออกร้าน (ย้อนยุค) รวมทั้งชิมร้านอาหารอีกมากมาย ภายในบริเวณงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” การแต่งกายชุดไทยย้อนยุค หรือชุดสุภาพ (งดเสื้อยืด กางเกงยีนส์ รองเท้าแตะ)

กรมขนส่งทหารอากาศ จะทำการทดลองให้บริการรถรับ - ส่งข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการสังกัดกองทัพอากาศ ใช้เส้นทางผ่านถนนเทพารักษ์ ถนนสุขาภิบาล ๕ และถนนสายไหม ระหว่างวันที่ ๕ มีนาคม - ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยรอบเช้า รถออกจากข้างห้างบิ๊กซี สาขาสะพานใหม่ เวลา ๐๖๐๐ และรอบเย็นรถออกจากกรมขนส่งทหารอากาศ เวลา ๑๖๑๐ เฉพาะวันราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นาวาอากาศโท บัณฑิต วิทยาลัย โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๖๑๓๓ หรือ ๐ ๒๕๓๔ ๖๑๓๕